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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.3๐  น. 

นายสารษิฎ์  ธรรมกิจนา          วนันีเ้ป็นการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ 

เลขานุการฯ สมัยที่  ๒  คร้ังที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖๐  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  

พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็น

องคป์ระชุม  ซึ่งบัดนีส้มาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตมู  เข้าประชุม

จ านวน   ๑๗  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       สวัสดีทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  คณะผู้บริหาร 

ประธานสภาฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่   ๑  

ประจ าปี 25๖๐  ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ท่าตูม  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  เมื่อวันศุกร์ท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ์  255๖๐ 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ตามที่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้มีการประชุมสภา 

ประธานสภาฯ องคก์าร บรหิารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๐  

เมื่อวันศุกร์ที่  1๐ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าตูม  อ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ 

นายสารษิฎ์  ธรรมกิจนา เรียนท่านประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  ท่านคณะ 

เลขานุการฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  การประชุมสภาสมัยสามัญ  

สมัยที่  ๑  คร้ังที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันศุกรท์ี่  1๐  เดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ท่าตูม   

     ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้จัดพิมพ์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมและได้แจกให้กับ
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ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมแล้วนั้นอาศัยอ านาจตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๓๗  ข้อ  ๓๓  วรรคสอง  กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ

ประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

      ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมท่านใด  จะแก้ไข

เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ก็เป็น

อ านาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมแห่งนี้  เป็นผู้แก้ไข

เพิ่มเติม 

      ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมทุกท่านได้ตรวจ

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูมด้วยครับ 

      หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญ

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  เพื่อขอมติที่

ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  ให้แก้ไขเพิ่มเติม 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูมตรวจสอบ 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุม  ๕ นาที  หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ตามที่ทุกท่าน

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  แล้วมี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงาน

การประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  หรือไม่ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ในเมื่อที่ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ 

ประธานสภาฯ ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  ผมจึงถือว่าที่

ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  1  

เมื่อวันศุกรท์ี่  1๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 

     พ.ศ.๒๕๖๐ 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ผมขอเชญิ  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ 

ประธานสภาฯ ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  ทราบ 

นางสุภาวดี  สมรจิตร      ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

นักวเิคราะห์ฯ องคก์ร ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙  ข้อ  ๑๓  ให้ยกเลิก

ความใน  (3)   ข้อ  ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความ

ต่อไปนีแ้ทน 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

 

      “(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ

สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

      บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าตูม  ได้ด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๐  ต่อนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม

แล้ว  จึงได้เสนอต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูมเพื่อทราบ 

      และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.254๙  จึง

ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าตูมรับทราบซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูมทราบแล้วนั้น   

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ตามที่  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ได้ช้ีแจงรายงานการติดตามและ 

ประธานสภาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  25๖๐  ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าตูม  รับทราบแล้วมีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่านตูม  จะสอบถามหรอืไม่ 

      เมื่อไม่มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ผมจึงถือว่าที่ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  รับทราบรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ประจ าปี  25๖๐ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  ญัตติการพิจารณาอนุมัติ 

    ๔.๑  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  (หมวดค่าท่ีดินและ

ก่อสร้าง) 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ขอเชิญทา่นนายกฯ  ชีแ้จงครับ 

ประธานสภาฯ 

นายสมคิด  ตันทางกูล       การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

นายก  อบต. งบประมาณ  พ.ศ.255๙  รายละเอียดขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นผู้ชีแ้จงครับ 
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จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย      ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ปลัด  อบต. วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  ข้อ  29  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ทางฝ่าย

บรหิารจงึจ าเป็นต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้สภาพิจารณาอนุมัติในวันนี ้ เพื่อ

ประโยชน์ในทางปฏิบัติงาน  จึงขอให้สภาพิจารณาอนุมัติเพื่อจะได้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่ เกี่ยวข้องต่อไป  ผมขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างได้ ชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายในคร้ังนี้ 

นายรุ่งพร    ผุยเจริญ      ตามที่กองช่าง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  แผนงานอุตสาหกรรมและ 

ผู้อ านวยการกองช่าง การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว

พบว่ามีบางโครงการไม่สามารถด าเนนิการกอ่สรา้งได ้ เนื่องจากงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมกับรายละเอียดของงานก่อสร้าง  ประกอบกับราคาวัสดุ

ก่อสร้าง  ณ  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  จึงขออ านาจอนุมัติจากสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  เพื่อเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  จ านวน  ๑  โครงการ  และปี

งบประมาร  พ.ศ.๒๕๖๐  จ านวน  ๓  โครงการ  และโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  เนื่องจากตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอจึง

ต้องโอนเพิ่ม  เพื่อเสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  โครงการ 

ข้อความเดิม 

โครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนางบุญลือ  แสงทอง  หมู่ที่ ๑ 

ต าบลท่าตูมจ านวน  ๒๐,๐๐๐.-  บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

-  ซ่อมแซมผิวถนน คสล.  กว้าง  ๓.๔๐  เมตร  ยาว  ๑๑  เมตร  หนา  

๐.๑๕  เมตรหรอืคิดเป็นพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่๓๗.๔๐  ตารางเมตร 

-  ตามแบบอบต. ก าหนด 

ข้อความใหม่ 

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ต าบลท่าตูม  จ านวน  ๑๖,๘๐๐.-  

บาท    โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

        -  บรเิวณบา้นนายสงคราม  เล็กมณี  
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-  ซ่อมแซมถนน คสล.  ขนาดกว้าง  ๑.๗๐  เมตร  ยาว  ๑๒.๔๐  เมตร  

หนา  ๐.๑๕  เมตรหรอืคิดเป็นพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๒๑.๐๘  ตาราง

เมตร  

        -  ตามแบบ  อบต. ท่าตูม  ก าหนด 

๔.๒  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (หมวดค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง) 

นายรุ่งพร    ผุยเจริญ       ส าหรับรายละเอียดโครงการที่จะขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค า 

ผู้อ านวยการกองช่าง ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  (หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสรา้ง)  มีจ านวน  ๒  โครงการ  รายละเอียดมีด้งนี้ 

ข้อความเดมิ 

๑.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิม เป็นถนนลาดยาง  หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้าน

ธาตุ  จ านวน  ๒๐๒,๐๐๐.-  บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

        -  สถานที่ด าเนินการบรเิวณถนนสายใน  

-  ปรับปรุงถนน คสล. เดิม เป็นถนนลาดยาง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  

ยาว  ๑๘๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  หรือคดิเป็นพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย

กวา่  ๗๓๐.๕๐  ตารางเมตร  

-  ตามแบบองคก์ารบรหิารส่วนต าบล     ท่าตูมก าหนด 

-  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 

    ข้อความใหม่ 

๑.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิม เป็นถนนลาดยาง  หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้าน

ธาตุ  จ านวน  ๒๐๒,๐๐๐.-  บาท    โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

        -  สถานที่ด าเนินการบรเิวณถนนสายใน  

-  ปรับปรุงถนน คสล. เดิม เป็นถนนลาดยาง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  

ยาว  ๑๕๖.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กวา่  ๖๒๒.๘๑  ตารางเมตร  

        -  ตามแบบองคก์ารบรหิารส่วนต าบล     ท่าตูมก าหนด 

        -  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 

    ข้อความเดมิ 

๒.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดมิ เป็นถนนลาดยาง  หมู่ที่ ๕ ต าบลบา้น

ธาต ุ จ านวน  ๓๐๕,๐๐๐.-  บาท   โดยมีรายละเอยีดดังนี ้  

        -  บรเิวณถนนสายใน  
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-  ปรับปรุงถนน คสล. เดมิ เป็นถนนลาดยาง  ขนาดกวา้ง  ๔.๐๐  เมตร  

ยาว  ๒๗๖.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  หรือคดิเปน็พืน้ที่ลาดยางไมน่้อย

กวา่  ๑,๑๐๑.๕๐  ตารางเมตร  

-  ตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นต าบล     ท่าตูมก าหนด 

-  ตดิตั้งปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 

ข้อความใหม่ 

๒.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดมิ เป็นถนนลาดยาง  หมู่ที่ ๕ ต าบลบา้น

ธาต ุ จ านวน  ๓๐๕,๐๐๐.-  บาท    โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

        -  บรเิวณถนนสายใน  

-  ปรับปรุงถนน คสล. เดมิ เป็นถนนลาดยาง  ขนาดกวา้ง  ๔.๐๐  เมตร  

ยาว  ๒๓๕.๐๐  เมตร หนา  ๐.๐๕  เมตร  หรือคดิเปน็พืน้ที่ลาดยางไมน่้อย

กวา่  ๙๓๗.๗๐  ตารางเมตร  

        -  ตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นต าบล     ท่าตูมก าหนด 

        -  ตดิตั้งปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       สมาชิกฯ  รับทราบรายละเอียดแล้ว  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  หรือ 

ประธานสภาฯ   อภิปรายขอเชิญครับ  ถา้ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม  หรืออภิปราย 

ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.25๕๙  และ

เปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  โปรด

ยกมือ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบให้แกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.25๕๙  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๐ 

    เห็นชอบ   จ านวน     ๑๖    เสียง 

    ไม่เห็นชอบ  จ านวน       -      เสียง 

    งดออกเสียง  จ านวน        ๑    เสียง 

    ลาป่วย   จ านวน        ๑    เสียง 

 

 

    (...................พักรับประทานอาหารกลางวัน.......................) 
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๔.๓  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงและโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  (หมวดค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง) 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ขอเชิญทา่นปลัดฯ   ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการขออนุมัติโอน 

ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  และการโอน

งบประมาณให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

จ.ส.อ.สุขสันต์    อินทร์ผาย      และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์ร 

ปลัด  อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.

๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง

ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียด 

นายรุ่งพร    ผุยเจริญ       ส าหรับรายละเอียดโครงการที่จะขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค า 

ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงงบประมาณ  และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๖๐  (หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง )   มีจ านวน  ๑  โครงการ  

รายละเอียดมีด้งนี้  

      ส าหรับการขออนุมัติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง

งบประมาณและการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.

25๖๐  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงและโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๐ 

    ข้อความเดมิ 

ด้านงบลงทุน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

๑.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิม เป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ ต าบลท่าตูม

จ านวน  ๒๙๖,๐๐๐.-  บาท     โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

        -  บรเิวณซอยบ้านโซ้ง 

-  ปรับปรุงถนน คสล. เดิม เป็นถนนลาดยาง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  

ยาว  ๒๗๑.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  หรือคดิเป็นพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย

กวา่  ๑,๐๘๔.๐๐  ตารางเมตร 

-  ตามแบบองคก์ารบรหิารส่วนต าบล     ท่าตูมก าหนด 

-  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 
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จงึขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งปรับเพิ่มงบประมาณเป็น 

ข้อความเดมิใหม ่

ด้านงบลงทุน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

๑.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิม เป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ ต าบลท่าตูม  

จ านวน  ๓๔๘,๐๐๐.-  บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

        -  บรเิวณซอยบ้านโซ้ง 

-  ปรับปรุงถนน คสล. เดมิ เป็นถนนลาดยาง  ขนาดกวา้ง  ๔.๐๐  เมตร  

ยาว  ๒๗๑.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  หรอืคิดเป็นพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย

กวา่  ๑,๐๘๔.๐๐  ตารางเมตร  

        -  ตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นต าบล     ท่าตูมก าหนด 

        -  ตดิตั้งปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 

    หมายเหตุ  โอนงบประมาณเพิ่มเติม 

    โอนลด 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ด้านงบด าเนินงาน  แผนงาน  การ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ   

-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี  ๒๕๖๐   

จ านวน  ๕๒,๐๐๐.-บาท 

โอนเพิ่ม 

กองช่าง  ด้านงบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

-โครงการปรับปรุงถนน  คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยาง  หมู่ที่  ๑  ต าบลท่า

ตูม  จ านวน  ๒๙๖,๐๐๐.-บาท   

งบประมาณหลังโอนจ านวน  ๓๔๘,๐๐๐.-บาท 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้ชี้แจงการขออนุมัติ

ประธานสภาฯ   การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชีแ้จงงบประมาณและการโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๐ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าตูมรับทราบไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าตูมจะสอบถามหรอืไม่ขอเชิญ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      เมื่อที่ประชุมไม่มีการสอบถามท่านนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ประธานสภาฯ ท่าตูมอีก  ผมจึงขอมติที่ประชุม  ว่าอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ค าชี้แจงงบประมาณและการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
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พ.ศ.25๖๐  ตามที่ทา่นนายกได้น าเสนอมาหรือไม่  หากอนุมัติให้ตามที่ท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมได้น าเสนอมา  ขอให้สมาชิกสภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูมยกมือขึน้ 

มติท่ีประชุม      มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อยู่ในห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จ านวน  ๑๗  ท่าน  และที่ประชุมสภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูมมีมติอนุมัติให้แกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ค าชี้แจงและการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๐  

ดังนี้ 

อนุมัติ    จ านวน    ๑๖    เสียง 

  ไม่อนุมัติ   จ านวน    -      เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน     ๑     เสียง 

  ลาป่วย    จ านวน     ๑     ท่าน 

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง  อื่น  ๆ 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ  มีสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ประธานสภาฯ ท่าตูมหรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จะน าเสนอในที่

ประชุมสภาขอเชิญน าเสนอได้ 

นายสมคิด    ตันทางกูล      เนื่องจากทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูมมีก าหนดจะจัดการแขง่ขัน 

นายก  อบต. กีฬาประจ าปี  ๒๕๖๐  ในวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ก็ขอให้สมาชิกทุก

ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบและจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อ

เข้าแข่งขันตามประเภทต่างๆ  ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จะจัด

ให้มีการแข่งขันขึ้นในวันดังกล่าว  ผมเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

รายละเอียดในการจัดการแขง่ขันกฬีาให้ที่ประชุมได้ทราบ 

น.ส.สุวิณา    ฤทธิ์จันทึก      ตามที่ได้มีก าหนดการจัดการแขง่ขันกฬีาประจ าปี  ๒๕๖๐  ในวันที่  ๗   

ผอ.กองการศึกษาฯ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  โดยจะแบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม/สี  กลุ่มที่  1  (สีเหลือง)  

ต าบลบ้านธาตุ  หมู่ที่  ๑,  หมู่ที่  ๕   กลุ่มที่  ๒  (สีน้ าเงิน)  ต าบลบ้านธาตุ  

หมู่ที่  ๒,  หมู่ที่  ๓,  หมู่ที่  ๔  กลุ่มสีที่  ๓  (สีเขียว)  ต าบลท่าตูม  หมู่ที่  ๑,  

หมู่ที่  ๓  กลุ่มที่  ๔  (สีแดง)  ต าบลท่าตูม  หมู่ที่  ๒,  หมู่ที่  ๔   ซึ่งจะมีการ

จัดการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้  การแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล  (ประชาชน

ทั่วไป) แบ่งออกเป็น  ๔  กลุ่ม/สี   ฟุตบอล  (เยาวชน)  แบ่งออกเป็น  ๒/

กลุ่ม/สี  คือสีฟ้า  ต าบลบ้านธาตุและสีชมพู  ต าบลท่าตูม  วอลเล่ย์บอล  

(หญิง)  แบ่งออกเป็น  ๔  กลุ่ม/สี  วอลเล่ย์บอล  (ชาย)  แบ่งออกเป็น  ๔  

กลุ่มสี  และกีฬาพื้นบ้าน  ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาด้งกล่าวต้องให้เป็นไป

ตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว.๗๓  



หน้า 10 จาก 11 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

 

ลว.  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๙  โดย

ระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่   ๒๗  

ธันวาคม  ๒๕๕๙  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป   ในส่วนของเงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการ

แข่งขัน  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๓๐  ของประมาณการค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ  ส่วนคา่ใช้จา่ยอื่นๆ  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  

เหมาะสมและประหยัด 

นายสมคิด    ตันทางกูล      ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  ได้จัดตั้ง 

นายก  อบต. จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่  ๑๑  เมษายน  

๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๐  ผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้

ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นางจุฑามณี    ปิ่นเพ็ชร      ในส่วนของการจัดตั้งจุดบรหิารประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

นิติกร ประจ าปี  ๒๕๖๐  เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์  ระหว่างวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๗  เมษายน  

๒๕๖๐  เพื่อแนะน าเส้นทางจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย  ตามมาตรการ  

๓ม  ๒ข  ๑ร  ๑ย  ๑ท  (สวมหมวกนิรภัย  เมาสุราขณะขับขี่  จักรยานยนต์

ไม่ปลอดภัย  คาดเข็มขัดนิรภัย  ใบอนุญาตขับขี่  ขับรถเร็วเกินก าหนด  ขับ

รถย้อนศร  และการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ)  นั้น  เพื่อให้การด าเนินการ

โครงการดดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและความเรียบร้อย  ดังนั้น  ทาง

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม  จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่  อยู่เวร  ประจ าจุด

บริการประชาชน  ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน  ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการแต่ง

ตั้งอยู่เวรมีหน้าที่อ านวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรไปมาและ

ตลอดจนนักท่องเที่ยว  ให้ได้รับความสะดวก  ซึ่งหากเกินอ านาจหน้าที่ให้

แจ้งเจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยเร็ว  และให้ผูต้รวจเวรมีหน้าที่ตรวจสอบผู้อยู่เวร

และช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ปฏิบัติหน้าที่โดยเครง่ครัดตามวันและเวลาดังกล่าว 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      มีสมาชิกฯหรอืคณะผู้บริหารจะน าเสนออีกหรือไม่ขอเชิญเสนอได้ 

ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม   -  ไม่มี 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะน าเสนอในที่ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วน 
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ประธานสภาฯ ต าบลท่าตูม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัย

สามัญ สมัยที่  ๒  ประจ าปี  25๖๐  และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลา

มารว่มประชุมโดยพรอ้มเพรียงกันขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา  16.00  น. 

 

 

 

 

  (ลงชื่อ)................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                 (นายสารษิฎ์  ธรรมกิจนา) 

            เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม 

 

 

     ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว  และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิาร 

ส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  25๖๐  เมื่อวันที ่

 

 

 

     (ลงชื่อ).................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                                   (นายวิรยศ    ศิรทิรัพย์) 

                 ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าตูม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


